

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/๗๖๖๔



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๗๑๑๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้เห็นชอบให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอเรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

เรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๑๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้สำนักงานฯ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีรับทราบ

๒.สาระสำคัญ

สำนักงานฯ ขอรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒.๑.๑ โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๐) จากการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐๖ โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการที่สำคัญให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานฯ ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ติดตามการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างครบถ้วน และเร่งชี้แจงและทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย เพื่อให้การจัดทำโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๐)

/มีความต่อเนื่อง...

มีความต่อเนื่องและสามารถสนับสนุนการขยายตัวและต่อยอดห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงบประมาณได้มีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยให้สำนักงานฯ หน่วยงานรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพในแต่ละระดับ และหน่วยงานสนับสนุน ควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทย่อยเพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญดังกล่าว โดยเฉพาะการถ่ายทอดค่าเป้าหมายของหน่วยงานรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพและหน่วยงานที่เป็นหน่วยสนับสนุน และจัดทำรายละเอียดโครงการสำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตาม (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ควบคู่กับการพิจารณา ทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดำเนินโครงการอื่นที่มีความสำคัญในระดับต่ำ หรือหมดความจำเป็น เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามความจำเป็น และเหมาะสม ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ในระหว่างจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดทำโครงการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

๒.๑.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจัดความยากจน และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จากการประชุม คณะกรรมการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบกลไกการดำเนินการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุกจังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ โดยสำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๔ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อติดตามการดำเนินการของ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งทดลองเก็บข้อมูลในพื้นที่ด้วยแบบสอบถามฉบับปรับปรุงเพื่อนำมาคำนวณหาหลักเกณฑ์กลางของดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) ที่เป็นหลักเกณฑ์กลางในระดับจังหวัดและประเทศ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมการดำเนินการในพื้นที่และพัฒนาให้เป็นจังหวัด/พื้นที่ นำร่องตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยของ ศจพ. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการลงพื้นที่ดังกล่าว พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ หน่วยงานในพื้นที่ยังขาดความเข้าใจในการใช้ระบบ TPMAP และ Logbook และการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ TPMAP เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ติดตามการดำเนินงาน ประชาชนในพื้นที่บางส่วนยังมีทัศนคติที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยไม่ต้องการพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากความยากจน

ทั้งนี้ สำนักงานฯ กำหนดลงพื้นที่ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อทดลองเก็บข้อมูลในพื้นที่ด้วยแบบสอบถามฉบับปรับปรุง ในการคำนวณหาหลักเกณฑ์กลางของดัชนีความยากจนหลายมิติ และ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน ศจพ. ในระดับพื้นที่ และหารือร่วมกับภาคการศึกษาในพื้นที่

เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศจพ. ระดับต่าง ๆ โดยสำนักงานฯ จะดำเนินการจัดทำข้อสังเกตที่ได้จากการลงพื้นที่ และข้อเสนอแนวทางการดำเนินงาน ในระดับพื้นที่เสนอต่อ ศจพ. ต่อไป

๒.๒ ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ

๒.๒.๑ การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๒ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๓ ด้าน เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้

๑) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานฯ ได้มีการรายงานความคืบหน้าฯ รอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ รอบเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ และรอบเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยสามารถสรุปภาพรวมของความเห็นและประเด็นอภิปรายที่สำคัญ อาทิ (๑) การขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ่มค่าและโปร่งใสปราศจากการทุจริต (๒) การปรับการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งบประมาณในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และ (๓) การผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานฯ จะนำความเห็นและประเด็นอภิปรายไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานฯ ได้มีการรายงานความคืบหน้าฯ รอบเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยสามารถสรุปภาพรวมของความเห็นและประเด็นอภิปรายที่สำคัญ อาทิ (๑) การเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้เห็นเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดอย่างแท้จริง (๒) ควรมีการประสานและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป และ (๓) การเร่งรัดการออกร่างกฎหมายที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๓ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อนำเสนอการรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ทราบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

๒.๒.๒ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ของคณะกรรมการธิการการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ได้มีการกำหนดให้มีการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ ๑ และสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการติดตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน ได้มีโอกาสสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง โดยสำนักงานฯ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมและประสานหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาได้มีการติดตามการดำเนินการปฏิรูปประเทศ

ด้านการศึกษา ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้านการเมือง และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

**๒.๓ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนการปฏิรูปประเทศ** คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติตามที่
สำนักงานฯ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ โดยมอบหมายให้
สำนักงานฯ ชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการตาม
แนวทางการติดตามดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้กำกับดูแลและบริหาร
จัดการฐานข้อมูลของกลไกที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Check) และการปรับปรุงการดำเนินการ (Act) ได้อย่าง
ครอบคลุมและรวดเร็ว รวมทั้งให้เร่งพัฒนากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ข้อมูล/องค์ความรู้ที่สมบูรณ์จากขั้นตอนการปรับปรุงการดำเนินการ (ACT) เพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบาย
หรือแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการวางแผน (PLAN) ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สำนักงานฯ
จะนำความเห็นดังกล่าวไปดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒.๔ การสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ** สำนักงานฯ ได้ดำเนินการสร้างการตระหนักรู้
โดยนำกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) มาดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
นักวิชาการ และประชาชน ผ่านสื่อวิดีโอทัศน์ YouTube (เผยแพร่เมื่อวันที่
๙ เมษายน ๒๕๖๔) ตอน “อย่าคิดว่าเสียงของคุณไม่มีความหมาย!
ร่วมสร้างอนาคตประเทศไทยผ่านแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓” รายละเอียดปรากฏ
ตาม QR Code เพื่อเผยแพร่เรื่องราวการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉม
ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน นอกจากนี้
สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓
ทั้งในระดับภูมิภาค ๑๘ กลุ่มจังหวัด กลุ่มเฉพาะ และระดับมหุุดหมาย ๑๓
มหุุดหมาย โดยสำนักงานฯ ได้จัดทำวิดีโอทัศน์ของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการระดม
ความคิดเห็นและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป



YouTube ตอน “อย่าคิดว่า
เสียงของคุณไม่มีความหมาย!
ร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย
ผ่านแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓

๒.๕ ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จากการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน โดยจากการรวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวม
งบประมาณของส่วนราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน
๓,๒๘๕,๙๖๒.๔๘ ล้านบาทมีการเบิกจ่าย
ไปทั้งสิ้น ๓,๐๑๒,๑๕๖.๑๙ ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ ของการเบิกจ่าย
ต้องงบประมาณ โดยมีเงินคงเหลือจาก
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายหมวด

รายการ	วงเงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
		(๓.๓๒ - ๓.๐๑๒.๑๕๖.๑๙)	ตั้งงบประมาณ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๓,๒๘๕,๙๖๒.๔๘	๓,๐๑๒,๑๕๖.๑๙	๙๑.๖๗	๒๗๓,๘๐๖.๒๙	๘.๓๓
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๖๘๑,๖๕๔.๒๓	๒,๕๘๓,๖๗๘.๖๒	๙๖.๓๕	๙๙,๙๗๕.๖๑	๓.๖๕
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๐๔,๓๐๘.๒๕	๔๒๘,๔๗๗.๕๗	๗๐.๘๔	๑๗๕,๘๓๐.๖๘	๒๙.๑๖
รายจ่ายลงทุนกรณีร่วมงบกลาง	๕๕๕,๙๐๕.๐๖	๕๒๖,๕๕๓.๕๕	๙๔.๗๑	๒๘,๓๕๑.๕๑	๕.๒๙
๒. เงินกู้ยืมเพื่อปี	๒๐๕,๘๘๓.๕๑	๑๙๖,๔๙๗.๓๑	๙๕.๓๑	๙,๓๘๖.๒๐	๔.๕๙
รวม	๓,๔๙๑,๘๔๕.๙๙	๓,๒๐๔,๖๕๓.๕๐	๙๑.๗๖	๒๘๗,๑๙๒.๔๘	๘.๒๔

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งที่มา : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ <https://www.cg.go.th/cs/internet/internet/ข่าวสถิติ.html>

การลงทุนที่ไม่ได้เบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๑ ของเงินคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย

ในขณะที่ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามกระทรวง พบว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักนายกรัฐมนตรี มีอัตราการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุด ๓ อันดับสุดท้ายตามลำดับ โดยมีหน่วยงานของศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐที่สามารถเบิกจ่ายได้ครบถ้วนตามจำนวน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๖๒.๖๗ ของงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็น ๑ ใน ๕ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมต่ำสุดของประเทศ ยอดการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลการดำเนินโครงการ ในห้วงเวลาที่ผ่านมา หากไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายจะส่งผลให้การดำเนินโครงการในพื้นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งทำให้หน่วยงานของรัฐ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสียโอกาสในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระดับประเทศและพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อการขับเคลื่อนการดำเนินการที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและประชาชนชาติโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของภาครัฐการบริหารงบประมาณ จึงเป็นประเด็นท้าทายที่สำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านการจัดทำโครงการและการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ ของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล ดังนั้น การบูรณาการของทุกภาคส่วนในการติดตามผลการปฏิบัติงานและการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องจึงเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณุชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

E-mail: Sorraya@nesdc.go.th